



ทำไมถึงต้องใส่วัตถุมงคลใต้ศาล

การที่เจ้าพิธีต้องหา ของมงคลใส่ไว้ใต้ศาลนั้น เนื่องจากอดีตที่ผ่านมา บ้านเมืองยังไม่มีความเจริญเหมือนทุกวันนี้ ผู้คนยังมีความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์ เรื่องของการใช้วิชาเข้าทำร้ายกัน อย่างเช่น มีการเลี้ยงควายธนูเพื่อไปทำร้ายศัตรู การทำคุณไสยใส่ผู้หญิงที่ตัวเองหมายปอง ทำเสน่ห์ยาแฝดให้ผู้ชายรักผู้ชายหลง มีการเลี้ยงกุมารทอง ไม้ค้อยเตือนภัย เวลามีคนคิดจะมาทำร้าย หรือมีการสักยันต์เพื่อไว้ป้องกันอาวุธต่างๆ ยังมีอีกมากมาย ซึ่งอาจารย์จะไม่ขอพูดถึง แต่จะพูดถึงเรื่อง การตั้งศาล เพื่อที่จะไว้ป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ที่จะเข้ามาในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น คุณไสยคน หมายถึง สิ่งที่คุณได้ส่งมาทำร้าย เช่น หนึ่งวัว หนึ่งควาย หรือตะปู ให้เข้าในร่างคนที่อยู่ในบ้านนั้นๆ หรือ คุณไสยผี หมายถึง สิ่งทิววิญญาณ ได้กระทำให้เกิดขึ้นในทางไม่ดีกับเจ้าของบ้าน เช่น มาเข้าสิงคนในบ้าน ทำให้เป็นบ้าใบ้ พุดจาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์ในอดีต ถึงต้องหาวิธีแก้ไข ให้คนที่อยู่ในบ้านเรือนนั้น อยู่กันอย่างมีความสุข โดยการตั้งศาล อัญเชิญองค์เทพเทวา หรือเจ้าที่ เจ้าทาง มาปกป้องรักษาคนที่อยู่ในบ้านนั้นๆ ไม่ให้ถูกกระทำร้าย จากฝูงผีปีศาจ ราชทูต หรือ วิญญาณร้ายที่ล่องลอยผ่านไปผ่านมา แต่บางอย่างจะให้พระภูมิ ท่านทำหน้าที่เสียทุกอย่าง ก็เป็นการยาก ครูบาอาจารย์ท่านจึงได้ เสาะแสวงหาของที่มีอาถรรพ์ มาใส่ไว้ใต้ศาลพระภูมิ เพื่อจะได้ป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่ง ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น อาจารย์จะไม่ขอบอก เพราะว่าเป็นความลับ ปกปิด ของครูบาอาจารย์ ท่านได้สั่งไว้หนักหนา ว่ามิให้บอกใครว่า มีอะไรบ้างนอกจากจะถ่ายทอด ให้ลูกศิษย์เท่านั้น เนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้น ถ้ามีคนรู้ว่าเราทำอะไร และ วัตถุมงคล ที่เราใส่ลงไปใต้ศาลนั้นมีอะไรบ้าง เขาก็สามารถแก้อาถรรพ์ ที่เราทำไว้ได้ ครูบาอาจารย์ ท่านถึงมิให้บอกกับใครเป็นอันขาด แต่ครูบาอาจารย์

จะเล่าถึงความหมาย ของวัดมณฑล ที่ใส่ลงไปได้ศาลว่า จะส่งผลดีอย่างไร อันดับแรก ถ้ารับราชการจะมีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน เจ้านายรักใคร่ จะได้รับโอกาสดีๆ ก่อนผู้อื่น ได้โชว์ผลงานให้นายเห็น ได้รับความไว้วางใจ จากนายให้ ควบคุมดูแลงาน ที่เจ้านายได้มอบหมายให้ และจะทำงานนั้น อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรค การงานจะสำเร็จ ด้วยดีทุกประการ ถ้าทำการค้า จะทำให้การค้าเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา เรียกคนให้เข้ามา ติดต่อเจรจาการค้าจะราบรื่น ลูกค้าจะไม่หนีไปทีอื่น จะทำการค้ากับเรายาวนาน ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ ถ้าอยู่กับบ้านจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เพื่อนบ้านรักใคร่ นิยมชมชอบ ตูมีสง่าราศีโดดเด่นกว่าผู้อื่น คนที่อยู่ในบ้านรักใคร่ปรองดองกันดี ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจ มาทำให้เป็นทุกข์ และยังช่วยป้องกันอาถรรพ์ จากสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย มิให้เข้ามาย่ำยี ป้องกันการกระทำย่ำยี จากคุณไสยคน ไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นได้ และเมื่อไร ที่ดวงของเจ้าของบ้านตก หรือดวงไม่ดีก็จะช่วยหนุนดวง ให้เจ้าของบ้านดีขึ้น หนักจะเป็นเบา นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ ยังมีอีกมาก ถ้าคุยกันเรื่องของมณฑลที่ใส่ไว้ใต้ศาลจริงๆ แล้วสามวันคุยไม่จบ เอาเป็นว่าของมณฑลที่ใส่ไว้ใต้ศาลนั้น มีความสำคัญพอๆ กันกับการประกอบพิธี หรือมีความสำคัญพอๆ กับการเลือกเจ้าพิธี เจ้าพิธีบางท่าน ที่รู้ไม่จริง เขาจะไม่ใส่ของมณฑลลงไปได้ศาล บางท่านก็ไปหาซื้อ ไม้มณฑลสำเร็จตามร้านค้ามาใส่ (เขาเรียกว่า สุกเอาเผากิน) ถ้าท่านที่เข้ามาอ่าน อยากทราบว่า รูปร่างหน้าตาของวัดมณฑลเป็นอย่างไร ดูที่รูปที่อาจารย์นำมาให้ดูได้ครับ มีข้อสงสัยสอบถามอาจารย์ได้ ยินดีให้ความรู้กับทุกท่านครับ

<http://www.mordookrungsiam.com>